



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ลำดับที่ ๑๖ - ๒๑, ๓, ๕, ๖ และ ๘ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินฯ	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๔๑๒๑๐๐๙๑	นางสาวนัตติยา คงอิว
๒	๖๔๑๒๑๐๑๔๐	นางสาวชญากรณ์ ปินตาเขียว
๓	๖๔๑๒๑๐๒๕๑	นางสาวอภิประภา จงวิจิตร
๔	๖๔๑๒๑๐๑๗๒	นายสุวัจป์ คำภีระมี

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นำเอกสารรับรองหรือผลการตรวจ ATK (Antigen test kit) ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง มาแสดงและมอบให้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวก่อนเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์) กรณีผู้มีสิทธิฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แสดงว่าพบเชื้อให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบก่อนวันสอบสัมภาษณ์ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง LINE Openchat โดยสแกน QR code ตามเอกสารแนบ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ผู้มีสิทธิฯ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิตกรปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร สวทช. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โยธี) รายละเอียดดังนี้

- รายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
- ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มายื่นในวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๓.๒ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๓ ขณะที่ผู้มีสิทธิที่เข้ารับการประเมินฯ รอรับการสัมภาษณ์ ให้นั่งอยู่ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์

๓.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในข้อ ๒.

๓.๕ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งของคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้นี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมีอำนาจพิจารณาปรับให้ตกรับการสัมภาษณ์ได้ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ออกจากบริเวณสถานที่สอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้ารับการประเมินฯ

๓.๖ ห้ามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ หรือผู้อื่นบันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งภาพและเสียง ในขณะที่สอบสัมภาษณ์ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดในขณะที่ทำการสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริตและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรายใด ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและถึงลำดับที่ ได้รับการบรรจุก็ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๔. การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิตกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ <https://www.ops.go.th/th/personnel> หัวข้อ : ข่าวข้าราชการ และจะบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์สุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาราชการแทน

การรายงานผลการตรวจ ATK (Antigen test kit) ของผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เมื่อสแกน QR CODE แล้ว โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ทุกขั้นตอนของการเข้า LINE OpenChat (เช่น อุดม วิทยา)
พร้อมทั้งแสดงภาพโปรไฟล์เป็นภาพใบหน้าของตนเอง